

*
Số 16-CT/HU

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

**về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, tác phong làm việc;
nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ**

Những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao đạo đức, phong cách làm việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, hệ thống chính trị của huyện ngày càng củng cố, vững mạnh; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyển biến tích cực; tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân, đạo đức, lối sống, phong cách của cán bộ được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức ở một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị có mặt còn hạn chế, thiếu sâu sát. Trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; chưa chấp hành nghiêm túc quy định hội họp; thiếu ý thức chấp hành kỷ luật lao động; có biểu hiện chậm trễ, kéo dài, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết thủ tục hành chính; vi phạm các quy định về thời giờ làm việc; một số cán bộ, công chức, viên chức còn sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và khi lái xe tham gia giao thông làm ảnh hưởng đến hiệu quả, chất lượng công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí còn chưa nghiêm...

Nguyên nhân chủ yếu của những khuyết điểm nêu trên là do người đứng đầu ở nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị có biểu hiện xem nhẹ kỷ luật, kỷ cương, chưa thật sự gương mẫu trong việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước; chưa coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức; ý thức chấp hành các quy định pháp luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt; việc xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức chưa nghiêm; công tác thanh tra, kiểm tra công vụ, quản lý cán bộ, công chức, viên chức có lúc, có nơi còn buông lỏng. Công tác đánh giá, phân loại, biểu dương, khen thưởng có nơi, có lúc chưa thực sự khách quan, dân chủ, chính xác.

Để khắc phục những khuyết điểm, yếu kém nêu trên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chính đồn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống những biểu hiện “Tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiến hành việc tự xem xét, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; chỉ rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhất là công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính thuộc thẩm quyền; ý thức, trách nhiệm trong thực hiện công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, kịp thời đề ra các giải pháp khắc phục những nội dung còn tồn tại, hạn chế.

2. Rà soát quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao trong tập thể lãnh đạo và giữa các bộ phận; bảo đảm không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, thống nhất với các văn bản của cấp trên và phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị. Rà soát nhiệm vụ cụ thể đối với từng vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ những vị trí dễ phát sinh tiêu cực, những vị trí không đáp ứng yêu cầu để điều động, luân chuyển, bố trí cho phù hợp với năng lực, sở trường, tinh thần trách nhiệm. Thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

3. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; khắc phục tình trạng trông chờ ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, nêu cao tính chủ động trong xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị. Hạn chế tổ chức các cuộc họp không thật cần thiết, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị, tiết kiệm thời gian bằng cách đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức điều hành bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

4. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng, Nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, sâu sát cơ sở; có mặt đúng giờ tại công sở theo giờ hành chính hoặc theo quy định của cơ quan, đơn vị; không sử dụng thời giờ làm việc vào việc riêng; khi tiếp xúc, xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp phải lấy mục tiêu phục vụ là chính. Nghiêm cấm các hành vi: những nhieu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tham gia các tệ nạn xã hội; chơi game trong giờ làm việc. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 09-8-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc không uống rượu, bia trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, giờ

ngihtrua của ngày làm việc, ngày trực ở cơ quan, đơn vị và không uống rượu bia trước khi lái xe”.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện những vi phạm, đề xuất xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Kiên quyết điều chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ có dư luận xấu; thực hiện tốt việc lấy ý kiến nhận xét của các tổ chức đảng, chi bộ nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên theo quy định.

6. Triển khai thực hiện:

- Ủy ban nhân dân huyện tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các phòng ban, trung tâm hành chính công của huyện thực hiện Chỉ thị, đặc biệt nhấn mạnh về các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước, giảm thời gian thực hiện quy trình thủ tục hành chính theo tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở chỉ đạo, tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị tới cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình; căn cứ tình hình thực tiễn, cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Chỉ thị này vào quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ đối với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị là tiêu chí trong kiểm điểm, đánh giá, phân loại, bình xét thi đua, khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò tăng cường giám sát công tác giám sát, phản biện đối với hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo chức năng, nhiệm vụ.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng, chỉ đạo các cơ quan thông tin tuyên truyền tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung Chỉ thị.

- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phối hợp Văn phòng Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ tham mưu đưa nội dung kiểm tra, giám sát Chỉ thị này vào chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; tham mưu giúp ban Thường vụ Huyện ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Thường trực Huyện ủy,
- Ủy ban nhân dân huyện,
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện,
- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Ban đảng ủy các xã, thị trấn,
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

TẠI BAN THƯỜNG VỤ
THỦ
HUYỆN ỦY
TIỀN HẢI
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH

Nguyễn Văn Giang